

**ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2566 - 2570**

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรและการพัฒนางานด้านควบคุมอาคาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างพื้นฐานมีการขยายพื้นที่การพัฒนาคอบคลุมและเพิ่มขึ้น 2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น 2. มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข	ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ 2. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันอละบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าวและพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับการสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ และส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 2. ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร	พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน และพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการบริหารงานภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ตลอดจนหนังสือสั่งการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 2. มีการประสานงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกระดับ